

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/11, mở đầu tuần làm việc thứ tư, kỳ họp thứ tám, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế

xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội cũng xác định mục tiêu tổng quát cho năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tinh tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát

huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn

với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại hội trường và tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm nhà máy chế biến hạt giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chế biến giống cây trồng chất lượng tiêu biểu của Thái Bình. Tại những nơi đến thăm, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, học tập cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sạch và chế biến giống cây trồng. Sau chuyến tham quan, khảo sát, đoàn sẽ nghiên cứu áp dụng vào thực tế sản xuất tại địa phương để góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN...

(Tiếp theo trang 1)

theo chuỗi giá trị của một số doanh nghiệp Hà Lan đang áp dụng và thu được hiệu quả kinh tế cao. Hà Lan có diện tích canh tác nông nghiệp không lớn nhưng lại đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu nông sản thị trường châu Âu. Năng suất lao động của nông dân Hà Lan cao gấp 5 lần so với các nước phát triển trên thế giới và chất lượng nông sản vượt trội nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học và đầu tư hệ thống máy móc tự động hóa vào quy trình sản xuất, từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

Theo đánh giá của Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam, Thái Bình có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có tính chất tương đồng về chủng loại với Hà Lan nên có tiềm năng để hợp tác cùng nhau phát triển. Hiệp hội mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, liên kết sản xuất, tiêu thụ, tổ chức nghiên cứu, tham quan các doanh nghiệp của Hà Lan, phát triển hội viên và gây quỹ đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và một số HTX SXKD DVNN đã trao đổi thông tin, mong muốn phía Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam có những cơ chế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật để doanh nghiệp, nông dân của tỉnh sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn; giúp ngành Nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững; từng bước đưa nông sản của tỉnh ra các thị trường quốc tế.

Hội thảo về chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một nội dung trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại của hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới giáo dục, để mỗi thầy cô thực sự là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức cho học sinh noi theo. Sau hội thi, 100% các trường mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức hội thi theo quy mô cụm trường hoặc liên trường.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Sinh hoạt ngoại khóa về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng ngày 11/11, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) tổ chức sinh hoạt, giao lưu các câu lạc bộ tìm hiểu kiến thức về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi sinh hoạt, thành viên các câu lạc bộ và các em học sinh được trao đổi, thông tin về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian qua, những nguyên nhân, hậu quả do TNGT gây ra. Ngoài ra, các em còn được tham gia các phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, thực hành kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra TNGT. Thông qua hoạt động này giúp học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng lối sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Cũng trong sáng ngày 11/11, các em học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.

ĐẠT TIẾN

Phát hiện vụ vận chuyển hơn 54.000 bao thuốc lá ngoại

Sau một thời gian theo dõi, ngày 4/11/2019, tại quốc lộ 10 khu vực cầu Nghìn, thị trấn An Bái (Quỳnh Phụ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H - 096.98 do tài xế Hoàng Hữu Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) điều khiển đang vận chuyển hàng hóa trái phép.

Tiến hành khám xét, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển 110 thùng và bao tải chứa hơn 54.000 bao thuốc lá nhân hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ người vi phạm đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ước đạt 152.572 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2018), trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 26.791,3 tỷ đồng, giảm 0,78%; công nghiệp và xây dựng ước đạt 96.641,2 tỷ đồng, tăng 21,2%; thương mại, dịch vụ ước đạt 29.139,5 tỷ đồng, tăng 7,3%. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đạt kết quả khá. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm thực hiện 17.736 tỷ đồng, đạt 134,1% dự toán năm (bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2018). Tổng thu ngân sách địa phương ước cả năm thực hiện 14.964,9 tỷ đồng, đạt 140% dự toán năm (bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018). Tổng chi ngân sách địa phương bao gồm cả bội thu ước cả năm thực hiện 14.964,9 tỷ đồng (đạt 138,7% dự toán). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh là 5.459 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển 5.147 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 312 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến tháng 11/2019 có 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM; xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 huyện (Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Kiến Xương đã được đoàn thẩm định của Trung ương thẩm định, đang chờ Hội đồng thẩm định trung ương

hợp xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM; hai huyện Đông Hưng và Vũ Thư đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, được đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ để nghị trung ương thẩm định.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dân cư, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2025; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020; việc giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019; việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đóng góp vào kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: sản xuất nông nghiệp chưa đạt được đột phá trong trồng trọt và chăn nuôi; sản xuất công nghiệp chưa bền vững; số lượng doanh nghiệp còn ít, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài; công tác quản lý đất đai còn hạn chế; nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn; tệ nạn ma túy, tin dụng đen, tội phạm hình sự còn là vấn đề gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/Đioxin còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm...

Để thực hiện tốt các mục tiêu của năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Về lĩnh vực công nghiệp, cần khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình; tập trung hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu chức năng để thu hút đầu tư; hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện và các số, ngành. Về nông nghiệp, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai có hiệu quả để an phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, đánh giá tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục, giải quyết nội dung xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM. Về giao thông, cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà đầu tư để xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Về văn hóa - xã hội, cần tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, mở rộng hợp tác với chủ về tài chính đối với

các đơn vị sự nghiệp công lập; không để xảy ra dịch bệnh và các sự cố y khoa; quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh; tập trung giải quyết những tồn tại liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Về quốc phòng - an ninh, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Thái Bình. Đối với các nội dung khác đã nêu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các số, ban, ngành, đơn vị cần tiếp thu, tổng hợp để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Sáng ngày 11/11, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam do ông Fokke Kracht, Giám đốc tài chính Hiệp hội làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu với đoàn những nét khái quát về Thái Bình cũng như định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

cũng thông báo tới đại biểu cử tri những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh từ đầu năm đến nay. Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm 2019, các địa phương cần tập trung cao độ, rà soát lại các mục tiêu đã đề ra, từ đó có biện pháp thực hiện thẳng thắn toàn diện các nhiệm vụ của năm 2019.

Chiều ngày 11/11, HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri các xã, thị trấn của huyện Đông Hưng.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh,

HĐND huyện Đông Hưng đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019 của tỉnh, huyện; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND huyện sắp tới.

Đại biểu cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện các vấn đề: hiện nay, chất thải trong chăn nuôi bò gây ô nhiễm môi trường, việc phân loại rác thải chưa bảo đảm, việc đổ rác tập trung khiến một số khu vực bị ô nhiễm không khí... cần có giải pháp giải quyết triệt để; một số tuyến đường trên địa bàn xã Phú Châu nối với xã Trọng Quan, xã Đông Đông dài quá tải, đề nghị tỉnh, huyện sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp,

mở rộng; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, đại biểu cử tri kiến nghị các vấn đề: giải quyết tồn đọng trong thực hiện chính sách đối với người có công; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học; tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi, cán bộ bán chuyên trách...

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng đã giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị của đại biểu cử tri, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp tỉnh, giới HĐND tỉnh, HĐND huyện.

lấy ke ô đầu thì lấy đi chứ Thái Bình thì Linh chịu". Hiểu gọi điện cho Lê Xuân Đạt mời sang Thái Bình chơi và nhờ Đạt lấy hộ 4 túi "ke" (ma túy tổng hợp Ketamine), Đạt nói 3 triệu đồng/ túi, tổng là 12 triệu đồng. Hiểu nói với mọi người thu tiền tổng cộng được 9 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" của các bị cáo. Áp dụng Điều b, Khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt: Phạm Khánh Linh 9 năm tù; Lê Trung Hiếu 9 năm tù; Nguyễn Đức Anh 8 năm tù; Lê Xuân Đạt 8 năm tù; Trần Ngọc Trung 8 năm tù; Trần Bảo Trung 7 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Thu Hà 7 năm, 6 tháng tù; Khiếu Ngọc Sơn 7 năm tù; Nguyễn Hải Nam 5 năm, 6 tháng tù.

VŨ TIẾN

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời doanh nghiệp sản xuất thạch rau câu trên địa bàn xã Phúc Khánh xã Thái gây ô nhiễm nguồn nước khu vực xung quanh. Rà soát, sửa chữa hệ thống nắp cống thoát nước đã bị sập trên các đoạn đường lớn để tránh gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị làm gỡ giảm tốc độ của ga gấp ở thôn Khổng, xã Hòa Khánh đoạn giáp với xã Hòa Tiến. Ngoài ra, một số đại biểu cử tri cho rằng thủ tục xin cấp lái bằng TQ quốc gia còn khó khăn; nhiều địa phương

thắc mắc chưa nhận được tiền hỗ trợ về giống, về khoa học kỹ thuật trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn...

Tại hội nghị, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Hưng Hà, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Chiêu đãi bạn bằng ma túy, cô dâu, chú rể ngồi tù

Bình) và Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1997, trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Các bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, hồi 23 giờ 10 phút ngày 16/3/2019, tại phòng 706, khách sạn Kim Long, tổ 20, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ các đối tượng trên có hành vi tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ 6,722 gam ma túy loại MDMA và 7,408 gam ma túy loại Ketamine. Quả trình

điều tra, các đối tượng khai nhận: Trưa ngày 16/3/2019, Phạm Khánh Linh và Nguyễn Đức Anh tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng Thủy Cung, đường Chu Văn An, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình). Khoảng 15 giờ cùng ngày, tiệc cưới kết thúc, Linh có nói với các bạn cùng học quê ở Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa ở lại Thái Bình chơi cùng vợ chồng Linh. Sau đó Linh gọi 2 xe taxi cùng chồng và các bạn đi ra khách sạn Kim Long, trên đường đi Linh và một số bạn thống nhất sử dụng bóng cưới, Linh đã gọi điện mua 1,6 triệu đồng tiền bóng cưới (2 bình khí và một túi bóng bay).

Linh thuê phòng 706, khách sạn Kim Long, cùng các đối tượng lên phòng và cùng sử dụng bóng cưới. Khoảng 21 giờ, sau khi đi ăn tiệc về các đối tượng tiếp tục sử dụng bóng cưới, sau đó Linh nói "Lấy đồ đi, tiền kẹo tôi chỉ còn tiền ke các bạn tự chia", Linh bảo chồng là Nguyễn Đức Anh đưa tiền cho Nguyễn Hải Nam đi mua "ke" (ma túy tổng hợp MDMA), Nam cho biết giá 320.000 đồng/viên, Nguyễn Đức Anh đưa cho Nam 6,4 triệu đồng để Nam đi mua ma túy. Cùng lúc Nam nhận tiền đi mua "ke" thì Lê Trung Hiếu nói "Ai đồng ý chơi ke thì giờ tay", Linh nói với Hiểu "Bạn biết